



ประกาศเทศบาลตำบลฝักตบฝักตบ

เรื่อง มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลฝักตบ

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖๔/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่เทศบาลตำบลฝักตบ แจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็น มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยนั้น

เทศบาลตำบลฝักตบ ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ชักชวนการสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยได้พิจารณากำหนดมาตรการและแนวทางในการสร้าง วัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยดำเนินการจัดทำป้ายเขตสวมหมวกนิรภัยในบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกำหนดให้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% กำหนดให้เด็กปฐมวัย รวมทั้ง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ขี่ขี่และซ้อน ทำรถจักรยานยนต์และรถจักรยานทุกคน ต้องสวมหมวกทุกครั้งที่มารับ-ส่ง บุตรหลานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ในการพิจารณาจัดหาหมวกนิรภัยสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดำเนินการโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง จัดซื้อหรือจัดหาให้กับบุตรหลานด้วยตนเอง หากพ่อแม่ ผู้ปกครองท่านใด เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาจัดหา หมวกนิรภัยให้กับเด็กปฐมวัยโดยเป็นลักษณะการให้ยืมใช้ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

๓. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก ปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยส่งเสริมให้การสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย เป็นตัวอย่างในการสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยดังกล่าวสู่พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการขี่ขี่ รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานโดยไม่สวมหมวกนิรภัย

/จึงประกาศ...

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายคำปลาย คำแพงราช)
นายกเทศมนตรีตำบลฝักตบ



ประกาศเทศบาลตำบลฝักตบ

เรื่อง การรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลฝักตบ
ให้เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖๔/ว ๒๕๖ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่ง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสำคัญกับความปลอดภัย ในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลฝักตบ จึงขอประกาศการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยบริเวณพื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลฝักตบ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฝักตบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัว เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

๑. กำหนดให้ทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลฝักตบ รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างเข้มข้นกับบุคลากรในสังกัด (ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์)
๒. ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
๓. กำหนดให้บริเวณพื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐%
๔. กำหนดให้เด็กปฐมวัย รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และจักรยานทุกคน ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มาจับ - ส่งบุตรหลาน
๕. บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสา และอาสาสมัครร่วมรณรงค์เสริมสร้างปลูกฝังวินัยจราจร ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคำปลาย คำแพงราช)
นายกเทศบาลตำบลฝักตบ

